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ระเบียบวาระพิเศษที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบองค์ประชุมแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน 

1.1.1 แจ้งแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาที่ไม่เป็นไปตามแผน การเปิดรายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิตให้เปิดไปตามโครงสร้างของหลักสูตร หากในกรณีท่ีนิสิตมาขอให้เปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือแผน
โครงสร้างของหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาเอกแจ้งเจ้าของรายวิชา



ต่าง ๆ  ด้วย โดยหลักการคือการเปิดรายวิชาเป็นไปตามแผนซึ่งจะสอดคล้องกับ มคอ.7 เรื่องการเปิดรายวิชา
ตามลำดับ 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เนื่องจาก อาจารย์ปฤณ เทพ
นรินทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน ไดล้าออก จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ 

1.1.3 กำหนดรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภายในวันที่ 29 
ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. น้ัน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมเรียบร้อยแล้วทั้งหมดจำนวน 9 คน โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นหลัก สำหรับวิชาเอกการเมืองการปกครอง เนื่องจากอาจารย์ ดร.ปฤณ เทพ-
นรินทร์ ไดล้าออกและอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ จึงให้อาจารย์ ดร.สิรกุล 
สุวินทวงศ ์มาทำหน้าที่ช่วยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และให้แต่ละวิชาเอกเลือกรายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยจะทำการสุ่มเลือกเองหรือให้ทางฝ่ายวิชาการเป็นผู้สุ่มเลือกให้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์วิชาแกนหาก
อาจารย์ผู้สอนอยู่ที่วิชาเอกไหนให้อยู่ที่วิชาเอกนั้น เนื่องจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นับตามรายวิชาไม่ได้นับ
ตามกลุ่มเรียน ดังนั้นหากมีการจับสลากได้ ตัวอย่างเช่น รายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นมีการสอนทั้งหมดจำนวน 4 
กลุ่มเรียน ซึ่งหมายความว่าทั้งหมด 4 กลุ่มเรียนจะต้องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ นับเป็นจำนวน 1 รายวิชาไม่ได้
นับเป็นกลุ่มเรียน ในส่วนวิชาเอกบังคับวิชาเอกไหนให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในวิชาเอกนั้นเช่นเดียวกับวิชาเอก
เลือก 

1.1.4 การขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต ตามระเบียบสามารถลงเพ่ิมได้อีก 3 หน่วยกิต 
หากนิสิตมีเหตุผลจำเป็น เช่น จะสำเร็จการศึกษา หรือเรียนในภาคเรียนนั้นเป็นภาคเรียนสุดท้าย (รวมทั้งหมด
ไม่เกิน 25 หน่วยกิต) ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ผ่านมาได้มีนิสิตยื่นคำร้องเข้ามาในระบบ reg พร้อมยื่นบันทึก
ข้อความขอให้คณบดีอนุมัติ ซึ่งคณบดีรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องไม่ได้ดำเนินการอนุมัติให้ในระบบ reg เนื่องจากนิสิต
ไม่ได้ระบุเหตุผลและความจำเป็นจึงถูกปฏิเสธไปพร้อมคำชี้แจงให้นิสิตได้รับทราบ และให้ยื่นคำร้องเข้ามาใหม่ 
โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้กลั่นกรองคำร้องของนิสิตในการยื่นขอลงทะเบียนเรียนเกินเข้ามาได้มีการระบุ
เหตุผลและความจำเป็นหรือไม่ หากนิสิตไม่ได้ระบุสามารถไม่อนุมัติและแจ้งให้นิสิตยื่นคำร้องใหม่เข้ามาพร้อม
กับระบุเหตุผลความจำเป็นที่ชัดเจน ทั้งนี้ ในเรื่องเหตุผลและความจำเป็นขึ้นอยู่กับการวิจารณญาณของคณบดี 
และเพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันในภาคการศึกษาท่ี 2/2566 นั้น จะมีการเชิญผู้อำนวยการกองทะเบียนและ
ประมวลผลมาให้ข้อมูล โดยการจัดประชุมคณาจารย์ภายในคณะ 

1.1.5 การเบิกจ่ายค่าสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสอนได้ เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนโดยให้จ่ายหลังการส่งผลการเรียนของนิสิตให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  

1.1.6 ฝ่ายวิชาการจะดำเนินการรวบรวมแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยจัดทำให้
เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการ 
 
 



 1.2 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 
1.2.1 นางวิไลวรรณ  เรืองสุวรรณ แจ้งเพ่ือทราบเกี่ยวกับเรื่อง การคำนวณต้นทุนหลักสูตร 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการแจ้งเรื่องของการคำนวณต้นทุนหลักสูตรในเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จะต้องนำมา
คำนวณต้นทุนของหลักสูตรเพิ่มเติม หากมีหลักสูตรใหม่ที่ต้องการเปิดสอนหรือบรรจุในแผน จะต้องทำเรื่อง
ของจุดคุ้มทุน โดยจะมีรายละเอียดของจุดคุ้มทุนที่คำนึงถึงตั้งแต่สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา และรายการอ่ืน ๆ 
รวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินท่ีหักเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังจะมีรายการที่
เกี่ยวข้องกับประเภทค่าเสื่อมราคาที่จะได้รับเพื่อใช้คำนวณให้แต่ละหลักสูตรเป็นรายคณะหรือรายหลักสูตร 
ส่วนแบบฟอร์มทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดมาให้รวมถึงสูตรการคำนวณ โดยเฉพาะเรื่องของจุดคุ้มทุน
มหาวิทยาลัยค่อนข้างเน้นย้ำ หากมีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนที่ผ่านแล้วนั้นถือว่าหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถเสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรช่วงระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567   

1.2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ แจ้งเพ่ือทราบเรื่องการคำนวณต้นทุน 
หลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) เรื่องการคำนวณจุดคุ้มทุนที่เพ่ิมเติมข้ึนมาจากการคำนวณจุดคุ้มทุนเดิม คือ 
มหาวิทยาลัยได้มีการเพ่ิมรายการที่หักและให้นำรายการนี้เข้ามาในการคำนวณจุดคุ้มทุนด้วย เพราะฉะนั้น
จุดคุ้มทุนของคณะจะสูงขึ้น       

2) เรื่องของการคุ้มทุนอย่างเช่น ค่าเสื่อมของคุรุภัณฑ์ อาคาร ค่าเสื่อมเหล่านี้ไม่เคย 
ถูกนำมาคำนวณในจุดคุ้มทุน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีสูตรให้นำไปมีการคำนวณค่าเสื่อมเข้ามาด้วย 

3) มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการรวบรวมรายช่ือหลักสูตร 
ระเบียบวาระพิเศษที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
ระเบียบวาระพิเศษที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
ระเบียบวาระพิเศษที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา 
       4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ และวิเคราะห์ช่องว่างหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2566 (Improvement Plan and Gap Analysis) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ( 1 กรกฎาคม 
2566 - 30 มิถุนายน 2567) 
 ผู้ชี้แจง     รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม 
 ประเด็นที่เสนอ  

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพ และวิเคราะห์ช่องว่างหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2566 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยให้เลือก AFI ที่สำคัญและต้องการพัฒนาให้สำเร็จภายในปีการศึกษา 
2566 นี้ นำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สำหรับ AFI ที่มีประเด็นคล้ายคลึงกันหรือสัมพันธ์กันสามารถใช้
กิจกรรมเดียวกันในการพัฒนาได้ ทั้งนี ้เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาเสนอประเด็นที่ต้องการ



พัฒนาและให้ความเห็นชอบร่วมกันแล้วเสร็จ หลักสูตรจะได้นำเสนอผ่านไปยังคณะกรรมการประจำคณะและ
จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2566 ให้แก่กองแผนงานมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2566 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 
 
 มติ    ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ และหากมีประเด็นใดเพิ่มเติมให้แจ้งมายัง
คุณมารุต บุบผามาลา ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. 
 
       4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรดระดับขั้น A จะมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ความเหมาะสมหรือไม่  
 ผู้ชี้แจง     รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม 
  ประเด็นที่เสนอ 
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในวาระพิเศษ เรื่อง การพิจารณาเกรด 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้ยกประเด็นเรื่องเกณฑ์การตัดเกรดขึ้นมา คือ ในส่วนเกณฑ์การ
ตัดเกรด F ให้คงไว้ทีร่้อยละ 15 ของจำนวนนิสิตในแต่ละกลุ่มเรียนที่ผู้สอนนั้น ๆ รับผิดชอบ เพ่ือรักษาอัตรา
การคงอยู่ของนิสิต ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การตัดเกรด A สามารถขยับเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ 
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้    
 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ ให้แต่ละวิชาเอกกลับไปหารือเพื่อหา
ข้อสรุป และน ากลับมาประชุมกันอีกครั้ง 
       4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร Double Degree (ปริญญาคู่) 
 ผู้ชี้แจง     รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม 
  ประเด็นที่เสนอ 



งานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้มีหลักสูตร Double Degree 
ภายในคณะ และในส่วนของวิทยาลัยการเมืองการปกครองนั้น ได้เล็งเห็นถึงการเปิดหลักสูตร 
Double Degree รัฐศาสตรบัณฑิตกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีข้อดี คือ หากเป็น Double 
Degree ปริญญาตรีกับปริญญาโท อย่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในช่วงชั้นปีที ่1 ถึงชั้นปีที ่3  
ให้นิสิตเรียนตามปกติ เมื่อนิสิตขึ้นมาชั้นปีที ่4 จำนวนรายวิชาที่เรียนลดลง ซ่ึงในขณะเดียวกันนิสิต
ต้องเรียนรายวิชาปี 1 ของหลักสูตรมหาบัณฑิตไปพร้อมด้วย เพราะฉะนั้นในชั้นปีที ่4 นิสิตจะสำเร็จ
การศึกษาในระหว่างที่เรียนปริญญาตรีและเรียนปริญญาโทควบคูไ่ปด้วย ดังนั้น เมื่อนิสิตขึ้นมาชั้นปีที่ 
5 จะไดเ้รียนทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องเรียนวิชาคอร์สเวิร์ค และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
หากไม่ทำหลักสูตรนี้ นิสิตต้องรอให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อน จึงจะสามารถไปศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทได ้ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา หากเป็นหลักสูตร Double 
Degree จะเหลือแค่ 5 ปีการศึกษา และสามารถดึงดูดความสนใจของนิสิตรวมถึงรักษาอัตราการคง
อยู่ของนิสิตภายในคณะได ้ ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตร Double Degree ไม่ต้องมีคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ 

 มติ    ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันตามเสนอ ใหส่้งรายช่ือตัวแทนแต่ละวิชาเอกที่เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน เพื่อร่างหลักสูตร Double Degree ร่วมกันภายในวันที ่30 
พฤศจิกายน 2566 (หลักสูตรนี้ต้องท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567) 
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